



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่เลขที่ ๙๖ ถนนปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูลี้ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” ฝ่ายหนึ่ง กับ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๐๑ หมู่ ๘ ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐ โดยนายสมศักดิ์ สุมน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “โรงเรียน” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ “มหาวิทยาลัย” กับ “โรงเรียน” ตกลงทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการไว้โดยมีสาระสำคัญของข้อตกลงดังต่อไปนี้

ข้อที่ ๑ วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ

บันทึกข้อตกลงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

ข้อที่ ๒ การดำเนินงาน

การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงนี้กระทำโดยวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเข้าใจ ความร่วมมือ ความช่วยเหลือ ด้านการจัดการเรียนรู้ การวิจัย การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อของนักเรียน และงานวิชาการอื่น ๆ ระหว่าง “มหาวิทยาลัย” กับ “โรงเรียน”

ข้อที่ ๓ แนวทางความร่วมมือ

๑. สนับสนุนและสร้างความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. สนับสนุนและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการสอนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและทักษะด้านการวิจัย
๓. สนับสนุนวิทยากรในการให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการพัฒนา ศักยภาพผู้เรียน
๔. สนับสนุน ให้คำปรึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขัน การประกวดของ “มหาวิทยาลัย”
๕. สนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ของ “มหาวิทยาลัย” และส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาภายใต้หลักสูตรของ “มหาวิทยาลัย”

๖. ให้สิทธิกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ของ “โรงเรียน” ที่มีผลการเรียน ๕ ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตของ “มหาวิทยาลัย” จำนวน ๕ คน
๗. ให้สิทธิกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ของ “โรงเรียน” ที่มีการเข้าร่วมกิจกรรมในการส่งเสริมทักษะความรู้ ความสามารถ ที่สอดคล้องกับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน ๕ คน โดยให้ส่งเป็นเอกสาร Portfolio ซึ่งแสดงตัวตน ทักษะ ความรู้ ความสามารถ การเข้าร่วมกิจกรรม การกระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม ที่เป็นที่ยอมรับและอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ โดยผลงานและการเข้าร่วมกิจกรรมต้องไม่เกิน ๓ ปีย้อนหลัง นับจากปีที่สมัคร

ข้อที่ ๔ ขอบเขตของความร่วมมือ

บันทึกข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงทั่วไปในการดำเนินการขั้นต่อไป หน่วยงานทั้งสองจะร่วมกันกำหนดรายละเอียด เฉพาะเรื่องภายใต้ขอบเขตแห่งข้อตกลงนี้ และสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและ/หรือข้อบังคับของแต่ละฝ่าย โดยโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายและงบประมาณในการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้

ข้อที่ ๕ ระยะเวลาของข้อตกลงความร่วมมือ

บันทึกข้อตกลงนี้ มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไปและหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะยุติความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงนี้ก็สามารถกระทำได้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ เดือน

ข้อที่ ๖ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขบันทึกข้อตกลง

หน่วยงานทั้งสองอาจพิจารณาและตกลงให้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อตกลงนี้เพื่อให้เหมาะสมได้ โดยจัดทำเป็นบันทึกข้อตกลงแนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้

ข้อที่ ๗ การลงนามความร่วมมือ

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจในบันทึกข้อตกลงโดยตลอดแล้ว โดยละเอียดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนาเพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ลงชื่อ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔



โรงเรียนทอวัง ปทุมธานี

ลงชื่อ

(นายสมศักดิ์ สุมณ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนทอวัง ปทุมธานี

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

ลงชื่อ

(พยาน)

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประด็นันท์ เอี่ยมสะอาด)
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

ลงชื่อ

(พยาน)

(นายphasakorn ภาคอัติ)
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนทอวัง ปทุมธานี

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔